



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
เรื่อง ยกย่องบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างระบบการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนากลไกการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ขอประกาศยกย่อง นางสาวยามีหะลี๊ะ มาเฮด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริต โดยการตั้งปณิธานความดีของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒ ขอให้ท่านนำปณิธานในการทำความดีเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองพัฒนาจิตใจในตนเองให้มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม และผลประโยชน์ส่วนบุคคลและมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้อื่น ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ก่อตัวจากจุดเล็ก ๆ ของการปฏิรูปตนเองไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในองค์กร และในระดับประเทศต่อไป และส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำความผิดวินัยของข้าราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายฉลาด แก้วขาว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี